

# จ.ตราดเผ่าระวังใช้หวัดนก

## ตามแนวชายแดน

**ตราด/** จากกรณีที่นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มีคำสั่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านโรคติดต่อ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคใช้หวัดนก ที่มีการแจ้งว่าพบการระบาดโรคใช้หวัดนกในเบ็ด ที่จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศกัมพูชาได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่เผ่าระวังโรคแล้ว จังหวัดตราดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพระตะบอง

ด้าน อ.บ่อไร่ จ.ตราด จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังโรคติดต่อดังกล่าวระมัดระวังยิ่งยวด จึงได้สั่งการให้เข้มงวดการเข้าออกทางจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทุกจุดที่มีชายแดนติดกับกัมพูชา

ต่อมาที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสรศักดิ์ เงามาม สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ จึงได้ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตราด และศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือ



**ออกบูร...** สุเทพ-วาสนา ศิลปงาม พร้อมด้วย อุดลย์ หน้คบุ ร่วมกันจัดกิจกรรมออกบูธสินค้าของที่ระลึกอันทรงคุณค่าแห่งปี 2558 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ "นพลช ใต้ฟ สมตจเจ้าฟ้าไอที" เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (งานจัด 23 พ.ย.-2 ธ.ค.) ที่อาคารวีรบุรุษประศาสน์ภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๖

ประมงคลองใหญ่ นำยามพ่นฆ่าเชื้อโรคทางเดินเท้าที่บริเวณหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นช่องทางเดินระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อป้องกันโรคติดต่อการเดินเท้าเข้าออกของชาวกัมพูชาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออก

นายณรงค์ดี กล่าวว่ ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดนก หลังพบการระบาดที่ จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทางด้านชายแดน ซึ่งแม้จะไม่พบการเกิดโรคติดต่อร้ายแรง แต่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เนื่องจากเมื่อต้นปี 2558 ได้มีการซ้อมแผนป้องกันโรค ไข้หวัดเมอร์ และไข้หวัดนก สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการป้องกันโรคติดต่อที่มากับแรงงาน จึงได้มีการเฝ้าระวังเรือประมงที่มีแรงงานต่างด้าวทั้งชาวกัมพูชา พม่า มอญ และลาว ตามท่าเรือต่างๆ ในพื้นที่บ้านคลองสนคลองมะขาม ได้แจ้งให้เจ้าของท่าเทียบเรือให้ทำความสะอาดและนำยาฆ่าเชื้อมาล้างท่าเรือเดือนละครั้ง เพื่อป้องกันโรคต่อไปอย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวันจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด้าน น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดตราด กล่าวว่า สำหรับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน ทางปศุสัตว์จังหวัดได้มีการประสานงานกับส่วนราชการแนวชายแดนอย่างตันทันกันสัตว์ให้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับผู้ที่เดินเท้าเข้าออกต้องให้เหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเดินเท้าเข้ามา ซึ่งเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 n1 ที่เกิดในไก่ และพัฒนาสู่คน เป็นเชื้อโรคที่ไม่ได้มกกับอากาศ เป็นการติดต่อจากคนสู่คน แม้อากาศของจังหวัดตราดในช่วงนี้จะไม่เอื้ออำนวย แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวัง ชั้นแรกต้องป้องกันตัวเองก่อน คือ อาหารต้องปรุงสุกโดยเฉพาะไก่ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังหยิบจับ ส่วนการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทุกชนิด จะต้องมีกาแจ้งให้ปศุสัตว์ได้ทราบ เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการ สวอฟ ก่อน รวมทั้ง จะต้องมีกาตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกมกนั้นเป็นพื้นที่โรคระบาดหรือไม่ หากมีก็จะระงับการเคลื่อนย้ายไว้ก่อน